



ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓/๕๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยี่ยมยา
ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๙๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กำหนดให้ข้าราชการครู พนักงานครู ฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน หรือ ๑-๓๑ ตุลาคม ของทุกปี และกำหนดให้นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งกรรมการประเมินผลงาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินด้านวินัย ฯ แล้ว ให้จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงสำนักงาน ก.จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผ่านการประเมิน เพื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ และเตรียมนำส่งสำนักงาน ก.กลาง ในการประสานการตรวจประเมินผลงาน ฯ ต่อไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีข้าราชการครู พนักงานครู ฯ ยื่นคำขอรับการประเมินระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินด้านวินัยฯ แล้วออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุงค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นกรรมการจำนวน ๓ คน ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย” ทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงาน ฯ ของข้าราชการครู พนักงานครู ฯ ซึ่งได้จัดส่งผลงานฯ ให้สำนักงาน ก.จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งจ่ายเป็น “ตราพท์” ใบเดียวกัน ในนาม “บัญชีเงินนอกงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริมณฑลสามารถส่งจ่ายเป็น “เช็คเงินสด” ได้)

๒. ดำเนินการ...

๒. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการ ประเมินผลงานด้านวินัยฯ ว่า ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ และสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ฯ และรวบรวม เอกสารผลงาน ฯ พร้อมตราประทับหรือเช็คเงินสดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ นำส่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงาน ฯ เป็นชุด ๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงานฯ และให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบันทึก ข้อมูลแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ ๑) แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการลงในซีดีจำนวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐานด้วย

อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท. ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน วิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญก่อนถ่ายโอนมาสังกัด อปท. ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย ฯ แล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลงานฯ นำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเลิศโท วงศ์ใหญ่)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร . ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เลขที่	3932
วันที่	20 ก.ย. 2554
เวลา	16.16



ที่ มท ๐๘๐๙.๔ / ว ๑๕๓๓

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยา
ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๒๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔)
 ๒. บัญชีรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีสิทธินำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑) รอบ ๑ ปี

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กำหนดให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี และกำหนดให้นายกองฯกรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว ให้จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงสำนักงาน ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผ่านการประเมิน เพื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ และเตรียมนำส่งสำนักงาน ก.กลาง ในการประสานการตรวจประเมินผลงานฯ ต่อไป และตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (เยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงแรมขอนแก่นไฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ ให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานเลขาธิการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ

/ก.เมืองพัทยา...

ก.เมืองพัทยา) ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ยื่นคำขอรับการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบอบองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นกรรมการจำนวน ๓ คน ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย” ทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ซึ่งได้จัดส่งผลงานฯ ให้สำนักงาน ก.จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงาน สำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายเป็น “ตราฟรท์” ใบเดียวกัน ในนาม “บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริมณฑลสามารถส่งจ่ายเป็น “เช็คเงินสด” ได้)

๑.๒ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานด้านวินัยฯ ว่า ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ จากนั้น สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ และรวบรวมเอกสารผลงานฯ พร้อมตราฟรท์หรือเช็คเงินสดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ นำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนทวารวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามใญ่ชี้กำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) อย่างเคร่งครัด หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงานฯ เป็นชุดๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงานฯ และให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ ๑), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญก่อนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลงานฯ นำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ด้วย

๒. กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการพัฒนาตามโครงการฯ ดังกล่าว (เยียวยา) อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ที่แจ้งความประสงค์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจะส่งผลงานภายหลังการอบรมในช่วงระยะเวลา ๑ ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โดยระบอบองค์ประกอบคณะกรรมการ

/ประเมิน...

ประเมิน ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนด เป็นกรรมการ จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย” และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการ ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ส่งจ่ายเป็น “ตราฟท์” ในนาม “รศ.ลัดดา ศิลาน้อย”

- อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานฯ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ในอัตราคนละ ๘๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๒,๔๐๐ บาท)

- อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ จำนวน ๑๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

ทั้งนี้ ให้แต่ละ อปท. ส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ใน อปท. นั้นๆ รวมกันในตราฟท์เพียง ๑ ฉบับเท่านั้น

๒.๒ สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ และรวบรวมผลงานฯ พร้อมตราฟท์ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ นำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนทวารวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงานฯ เป็นชุดๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดประกอบด้วยสำเนาแบบคำขอให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ ปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงานฯ และให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ วรรณวิเศษ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔)

ณ โรงเรียนทวารวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๕๗๖๑ โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๕๗๖๑

ที่	วัน เดือน ปี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
๑.	๓ ตุลาคม ๒๕๕๔	กระบี่ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ลำปาง ลำพูน สงขลา สระแก้ว สตูล สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุโขทัย อุดรดิตถ์
๒.	๔ ตุลาคม ๒๕๕๔	กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุทัยธานี อุตรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

หมายเหตุ

๑. สำนักงาน ก.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา นำส่งเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงานด้านที่ ๓) ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินแต่ละราย ประกอบด้วย

- แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลดังกล่าว

- เอกสารผลงานของผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแต่ละราย จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย แบบเสนอขอรับการประเมิน (แบบ วฐ ๑), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ

- แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลแบบเสนอขอรับการประเมินแบบเสนอขอรับการประเมิน (แบบ วฐ ๑), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานครูฯ ที่ยื่นคำขอรับการประเมินแต่ละรายจำนวน ๑ ชุด

- “ตราฟท์” ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริณทลสามารถส่งจ่ายเป็น “เช็คเงินสด” ได้)

๒. อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ดังนี้

- วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ในอัตราคนละ ๘๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๒,๔๐๐ บาท)

- วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในอัตราคนละ ๑,๓๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๓,๙๐๐ บาท)

๓. อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

ทั้งนี้ แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รวบรวมส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ ในใบเดียวกัน

บัญชีรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีสิทธินำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยี่ยมวารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑) รอบ ๑ ปี

ที่	จังหวัด	อปท.	สำนัก/กอง/โรงเรียน	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๑	ชลบุรี	ทม.ชลบุรี	เทศบาลวัดกำแพงฯ	นาง นพพร	จินาพันธ์	ครู
๒	นครราชสีมา	อบจ.นครราชสีมา	ด่านเกวียนวิทยา	นาง จงดี	ชนะเพียร	ครู
๓	นครศรีธรรมราช	ทม.ปากพ่อง	เทศบาลวัดศรีสมบุรณ์	นาง จันทิมา	คงประดิษฐ์	ครู
๔	นครสวรรค์	ทน.นครสวรรค์	เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้	นาง สุพัตรา	ครามอ่วม	ครู
๕	นครสวรรค์	ทม.ชุมแสง	เทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)	นาย ปุณณพัฒน์	นพวงศ์แก้วแก้ว	ครู
๖	พัทลุง	ทม.พัทลุง	เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์	นาง นงเยาว์	เจริญวิริยะภาพ	ครู
๗	ยโสธร	อบจ.ยโสธร	ชุมชนนากอกหนองบก	นาง นวลจิต	จันทาเข้า	ครู
๘	ระยอง	ทน.ระยอง	เทศบาลบ้านปากคลอง	นาง อำไพ	จันทงค์สุข	ครู
๙	ลำปาง	ทน.ลำปาง	เทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	น.ส. สายทอง	ศิริแสน	ครู
๑๐	สงขลา	ทน.หาดใหญ่	เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)	นาย ดลย์เหลาะ	เหล็มหมาด	ครู
๑๑	สงขลา	ทน.หาดใหญ่	เทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)	นาย ธรรมบุญ	แซ่ตั้ง	ครู
๑๒	สระแก้ว	ทต.วังน้ำเย็น	เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา	นาง พิศมัย	ช่างไม้	ครู
๑๓	สระแก้ว	ทต.วังน้ำเย็น	เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา	นาง ระเบียบ	อุ้นปฏิชัย	ครู
๑๔	สุโขทัย	ทต.บ้านโดนด	บ้านโดนด (ศิริมาศวิทยา)	นาง ปารีชาติ	ดรณวรรณ	ครู

๑๖